

การตอบข้อหาหรือตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐

ลงวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๖

เรื่อง ข้อหาหรือเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารการสอบคัดเลือกปลัดเทศบาล

ผู้ร้อง : นาย ก.

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เทศบาลตำบลภูสิงห์

ผู้ร้องขอข้อมูลรายนี้ ขอใช้สิทธิตรวจสอบความโปร่งใสในการสอบคัดเลือกปลัดเทศบาลตำบลภูสิงห์ ซึ่งเป็นผู้สอบได้ที่ ๒ ได้ขอสำเนาเอกสารเกี่ยวกับการสอบคัดเลือก จำนวน ๓ รายการ ได้แก่ เอกสารประกอบการรับสมัครสอบคัดเลือกของผู้สอบได้ลำดับที่ ๑ ทุกชั้น สำเนากระดาษคำตอบทุกภาคของผู้สมัครทั้งลำดับที่ ๑ และที่ ๒ ที่ผ่านการตรวจและให้คะแนนแล้ว และสำเนาแบบเฉลยข้อสอบทุกภาค

คณะอนุกรรมการตอบข้อหาหรือตามกฎหมายข้อมูลข่าวสารของราชการ พิจารณาแล้วเห็นว่า เอกสารประกอบการสมัครสอบของผู้สอบได้ลำดับที่ ๑ ทุกชั้น ตามที่ประกาศรับสมัคร ประกอบด้วยรูปถ่าย สำเนาบัตรเจ้าหน้าที่ของรัฐ สำเนาประวัติพนักงานเทศบาล ใบรับรองแพทย์ สำเนาวุฒิการศึกษา หนังสือยินยอมจากนายกเทศมนตรีต้นสังกัดอนุญาตให้สมัคร พร้อมแบบประเมินซึ่งให้คะแนนแล้ว หนังสือรับรองความประพฤติ และหลักฐานอื่นๆ ซึ่งข้อมูลข่าวสารบางรายการ มีรายละเอียดที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับสิ่งเฉพาะตัวรวมอยู่ด้วย ซึ่งหากเทศบาลฯ จะนำไปเปิดเผยต่อผู้อื่นจะต้องได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากเจ้าของข้อมูลก่อน อย่างไรก็ตาม เนื่องจากผู้ร้องขอเป็นบุคคลผู้มีส่วนได้เสียโดยตรงเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกครั้งนี้ และสงสัยว่า ผู้ที่ได้รับคัดเลือกมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่เทศบาลฯ กำหนดหรือไม่ จึงมีเหตุผลอันสมควรที่จะเปิดเผยข้อมูลข่าวสารดังกล่าวให้แก่ผู้ร้องขอได้ แต่เพื่อไม่ให้เป็นการรุกรานสิทธิส่วนบุคคลโดยไม่สมควร ควรเปิดเผยข้อมูลข่าวสารเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับคุณสมบัติของผู้สมัครตามหลักเกณฑ์ที่เทศบาลฯ กำหนดเป็นเงื่อนไขในการรับสมัครเท่านั้น

กรณีสำเนากระดาษคำตอบไม่ใช่ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล แต่เป็นเอกสารที่หน่วยงานของรัฐได้จัดทำขึ้น เพื่อให้ผู้สมัครสอบคัดเลือกใช้ในการทดสอบเพื่อแสดงภูมิความรู้ และใช้เป็นเกณฑ์ชี้วัดความสามารถของผู้เข้าสอบคัดเลือกแต่ละคน เมื่อการดำเนินการสอบคัดเลือกเสร็จสิ้นแล้ว ทั้งยังมีผลกระทบต่อผู้ร้องขอข้อมูลโดยตรง การเปิดเผยจะทำให้สามารถตรวจสอบได้ว่ากระบวนการสอบเป็นไปอย่างถูกต้องโปร่งใสหรือไม่ จึงเปิดเผยได้

นอกจากนี้ สำเนาแบบเฉลยข้อสอบทุกภาค หากไม่มีการนำข้อสอบไปใช้หมุนเวียนในการออกข้อสอบครั้งต่อๆ ไปอีก เฉลยข้อสอบดังกล่าวจึงเป็นข้อมูลข่าวสารที่เปิดเผยได้ เพื่อประโยชน์ในการตรวจทานกระดาษคำตอบของผู้สมัครสอบคัดเลือก รวมทั้งหากความรู้ที่มีอยู่ไม่เพียงพอ จะได้ไปแสวงหาความรู้เพิ่มเติมได้อีกด้วย